

Số: 444/BC-UBND

Nga Sơn, ngày 02 tháng 11 năm 2018

## **BÁO CÁO**

### **Thành tích trong thực hiện nhiệm vụ tuyển quân của huyện Nga Sơn năm 2018**

#### **I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:**

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được giữ vững, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên. Các mục tiêu KTXH – QPAN đã và đang từng bước đạt được những kết quả vững chắc.

Công tác tuyển quân hàng năm luôn được các cấp uỷ Đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; đội ngũ cán bộ thường xuyên được củng cố và kiện toàn, trình độ tham mưu trong tổ chức thực hiện từng bước được nâng lên rõ nét; vấn đề xã hội hoá nhiệm vụ tuyển quân ngày một đi vào nề nếp và thực hiện có hiệu quả.

Nhận thức về quyền và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của một bộ phận nhân dân và công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ chưa đầy đủ; Một bộ phận thanh niên trong độ tuổi đi làm ăn xa chưa nắm và quản lý chặt chẽ.

Trình độ năng lực làm tham mưu cho cấp uỷ Đảng, chính quyền cơ sở trong tổ chức thực hiện của một số cán bộ còn hạn chế, chưa đáp ứng kịp với yêu cầu nhiệm vụ.

Trước những thuận lợi, khó khăn thách thức đặt ra. Song với sự đoàn kết thống nhất cao, cùng với sự nỗ lực quyết tâm phấn đấu của tập thể cán bộ và nhân dân trong toàn huyện; năm 2018 huyện Nga Sơn đã hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ tuyển quân. Kết quả đó được thể hiện trên từng mặt công tác cụ thể như sau:

#### **II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG CÔNG TÁC TUYỂN QUÂN NĂM 2018.**

##### **1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo.**

Huyện uỷ, HĐND, UBND và Hội đồng NVQS huyện Nga Sơn xác định: Công tác tuyển quân hàng năm là nhiệm vụ chính trị của địa phương có một vị trí, ý nghĩa hết sức quan trọng. Do đó đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc; với phương châm: “Quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, chỉ tiêu trên giao, tuyển chọn đúng đối tượng, đúng Luật, đúng tiêu chuẩn, an toàn và tiết kiệm”.

Hội đồng NVQS huyện đã chủ động, kịp thời thường xuyên tham mưu cho Thường vụ Huyện uỷ, HĐND và UBND chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho thanh niên và các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm, nghĩa vụ đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tạo ra sự thống nhất đồng thuận cao trong nhân dân.

Ban CHQS huyện đã chủ động tham mưu cho Thường vụ Huyện uỷ ra Nghị quyết lãnh đạo và tham mưu cho UBND kịp thời củng cố, kiện toàn Hội đồng NVQS; phân công, phân nhiệm cụ thể cho từng thành viên Hội đồng NVQS huyện trực tiếp theo dõi, chỉ đạo giúp đỡ cơ sở trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ.



## 2. Công tác tuyên truyền.

Quán triệt sâu sắc Nghị quyết các cấp về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Các cấp uỷ Đảng, Chính quyền thường xuyên coi trọng công tác giáo dục, tuyên truyền Pháp luật đến mọi tầng lớp nhân dân, thanh niên nắm và hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân đối với việc thực hiện luật NVQS.

Quá trình tổ chức thực hiện thường xuyên có sự chủ động và phối kết hợp chặt chẽ giữa các phòng, ban, ngành, đoàn thể với các cơ quan chuyên môn liên quan trong xây dựng kế hoạch và triển khai, tổ chức thực hiện.

Công tác tuyên truyền, giáo dục. Về nội dung: luôn được chuẩn bị chu đáo; về hình thức: luôn có sự đổi mới, đa dạng, phong phú trong thực hiện nhiệm vụ; công tác động viên, khen thưởng cũng thường xuyên được chú trọng và quan tâm ở tất cả các cấp, các ngành.

## 3. Công tác nắm nguồn, xét duyệt tiêu chuẩn và sơ tuyển ở cấp xã.

Ngay từ bước đầu. Hội đồng NVQS huyện mà trực tiếp là Ban CHQS huyện - cơ quan thường trực HĐ NVQS huyện cùng các ban, ngành, đoàn thể đã chủ động làm tốt công tác tham mưu cho UBND, Hội đồng NVQS huyện ban hành các chỉ thị, kế hoạch, các văn bản hướng dẫn và chỉ đạo cơ sở về nhiệm vụ tuyển quân; tập trung triển khai và tổ chức thực hiện một cách chặt chẽ ngay từ công tác rà soát nắm lại thực lực nguồn SSNN. Đây là khâu mang ý nghĩa hết sức quan trọng và có sự ảnh hưởng xuyên suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ tuyển quân trong năm.

### *\*Kết quả chung:*

- Tổng thực lực nguồn SSNN từ 18-25 = 3.200 thanh niên.
- Đủ điều kiện gọi sơ tuyển = 1945 thanh niên.
- Chưa gọi và miễn, hoãn = 1.255 thanh niên.
- Quá trình sơ tuyển bảo đảm chặt chẽ, khách quan, công khai, công bằng, dân chủ, đúng Luật, đúng quy định.
- Kết quả sơ tuyển đạt tỷ lệ trúng tuyển sức khoẻ cao. Nổi lên ở các cơ sở có: xã Nga Thái, Nga Tân, Nga Tiến, Nga Thắng.

## 4. Công tác khám sức khỏe NVQS tại huyện.

Nhìn chung các ban, ngành được Hội đồng NVQS huyện giao nhiệm vụ, đã chủ động phối hợp trong khâu xây dựng kế hoạch và chủ động làm tốt mọi công tác chuẩn bị phục vụ cho nhiệm vụ khám tuyển; việc bố trí các phòng khám bảo đảm tính khoa học, một chiều khép kín; khâu trang trí, tuyên truyền được bảo đảm chu đáo.

Quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ khám tuyển được tiến hành theo đúng kế hoạch, đúng quy định. Sau mỗi buổi khám Hội đồng khám sức khoẻ đã tổ chức hội ý nhanh để kịp thời rút kinh nghiệm và thống nhất phương án, tạo sự chủ động trong xử lý khi có tình huống xảy ra.

### *\*Kết quả chung:*

- Chỉ tiêu giao quân = 160 Nam công dân;
- Số có mặt tham gia khám tuyển = 640 Nam công dân;
- Trúng tuyển sức khoẻ: Từ loại 1 - loại 3 = 398 Nam công dân.

- Xét nghiệm HIV cho 100% số thanh niên đủ tiêu chuẩn sức khoẻ. Không có trường hợp nào dương tính.

Các xã đạt kết quả tốt trong khám sức khoẻ như: xã Nga Thái, Nga Tân, Nga Tiến, Nga Thắng

### **5. Công tác thâm nhập, chốt quân số.**

Do xác định tốt ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xét duyệt; chốt quân số. Hội đồng NVQS huyện giao cho Ban CHQS huyện chủ trì làm tốt công tác tham mưu, xây dựng kế hoạch và các văn bản hướng dẫn, tổ chức tập huấn, thống nhất nội dung, cách thức tiến hành cho số cán bộ địa bàn của Ban CHQS huyện cùng phối hợp với cơ sở tổ chức thực hiện; Công an huyện đã chủ động trong khâu xác minh lý lịch đối với các trường hợp trúng tuyển về sức khoẻ bảo đảm chặt chẽ, chính xác, theo Thông tư, hướng dẫn của trên.

Do có sự chủ động và tổ chức tập huấn chu đáo, nên trong quá trình tổ chức thực hiện đã bảo đảm và đạt được chỉ tiêu và mục đích, yêu cầu đề ra.

#### **\* Kết quả cụ thể.**

- Tổng hồ sơ thẩm tra - xác minh lý lịch (XMLL); thâm nhập : 222 Thanh niên.

- Kết quả sau thẩm tra XMLL và sau thâm nhập: Đủ điều kiện nhập ngũ = 196.

- Chốt quân số với 01 đơn vị nhận quân. Tổng cộng  $160/172 = 93,02\%$  so với chỉ tiêu giao quân (*trong đó: 160 chỉ tiêu chính thức và 12 chỉ tiêu dự phòng*).

Làm tốt Công tác xét duyệt – chốt quân số tốt hơn có các xã: Nga Thái, Nga Tân, Nga Tiến, Nga Thắng

### **6. Công tác phát lệnh gọi nhập ngũ.**

Hội đồng NVQS huyện đã chủ động hướng dẫn chỉ đạo cơ sở làm tốt công tác chuẩn bị phát lệnh gọi nhập ngũ. Quá trình tổ chức phát lệnh đã thường xuyên có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành và các thành viên Hội đồng NVQS huyện.

100% các cơ sở tổ chức phát lệnh gọi nhập ngũ tập trung tại trụ sở UBND xã bảo đảm đúng kế hoạch, thời gian, nội dung chương trình, giao nộp cuống lệnh kịp thời. 100% số thanh niên nhận lệnh đều yên tâm phấn khởi, không có trường hợp nào chống đối hoặc không nhận lệnh để phải xử lý.

### **7. Công tác quản lý quân số sau phát lệnh và chuẩn bị cho giao quân.**

Sau phát lệnh, các cơ sở đã chủ động tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà cho gia đình và thanh niên chuẩn bị nhập ngũ. Tình hình trước, trong và sau tết nguyên đán số thanh niên trong diện gọi nhập ngũ ở các cơ sở đều vui tươi, phấn khởi, sẵn sàng nhận nhiệm vụ, vấn đề an toàn trong tham gia giao thông cơ bản được bảo đảm.

Trước ngày lên đường nhập ngũ, các cơ sở tổ chức đưa quân về vị trí tập trung để kiểm tra quân số - cấp phát quân trang bảo đảm đúng thời gian quy định; quá trình kiểm tra, cấp phát quân trang bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, quy định của trên.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ một số đơn vị đã có nhiều cố gắng như: Ban CHQS huyện, Phòng Văn hoá, Trung tâm văn hoá, Phụ nữ ...



Đối với cơ sở, ngoài việc tổ chức liên hoan tại nhà đã tổ chức gặp mặt tặng quà tại xã cho số thanh niên lên đường nhập ngũ (trị giá quà từ 500.000 đến 1.000.000 đồng/thanh niên). Cấp huyện 800.000đ/thanh niên.

### **8. Công tác giao quân.**

Hội đồng NVQS huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai cho các ban, ngành, đoàn thể làm tốt mọi công tác chuẩn bị cho buổi lễ giao nhận quân theo đúng qui định của Bộ Quốc phòng và hướng dẫn của Bộ Tham mưu Quân khu 4 “Tổ chức liên hoan tại nhà, tiễn đưa tại xã, giao quân tại huyện”.

Quá trình tổ chức bàn giao quân và Lễ giao quân được tiến hành theo đúng quy định của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 “bàn giao quân trước – tổ chức Lễ giao quân sau”; công tác tổ chức buổi Lễ được tiến hành trang nghiêm, long trọng đúng quy định của Luật NVQS và quy định của Bộ Quốc phòng (từ khâu trang trí – đến trình tự các bước tổ chức); ngày giao quân đã thực sự trở thành ngày hội tòng quân của toàn dân.

Công tác bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau buổi lễ bàn giao quân được bảo đảm an toàn tuyệt đối.

#### **\*Kết quả giao quân:**

- Chỉ tiêu giao quân toàn huyện = 160 Thanh niên.
- Đã tiến hành giao quân = 160/160 = 100%.

**Trong đó:** - e209,f308, Quân đoàn 1 = 160/160 = 100% Chỉ tiêu

Kết thúc buổi lễ bàn giao quân, các đồng chí lãnh đạo Huyện uỷ, HĐND, UBND và đoàn chủ tịch đã tặng hoa, tặng quà của huyện cho các đơn vị nhận quân tại địa phương và cho số thanh niên tân binh của huyện trước lúc lên đường hành quân về đơn vị. Tổng giá trị quà tặng là: 128.000.000đ

Quá trình làm công tác chuẩn bị và tổ chức lễ bàn giao quân nhiều cơ quan, ban, ngành đã chủ động, tích cực, như: Ban CHQS huyện, Văn phòng HĐND & UBND, Phòng Văn hoá, Trung tâm Văn hoá, Hội Liên hiệp phụ nữ, Huyện đoàn

### **9. Kết quả sau giao quân và sau huấn luyện tân binh.**

Hội đồng NVQS huyện, trực tiếp là Ban CHQS huyện đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nhận quân nắm chắc tình hình tân binh tại các đơn vị. Số tân binh nhập ngũ vào các đơn vị cơ bản đều chấp hành nghiêm lý luật, yên tâm phục vụ tại ngũ, không có trường hợp thoái thác nhiệm vụ hoặc đào bỏ ngũ.

Nhân dịp lễ tuyên thệ chiến sỹ mới, Huyện uỷ – HĐND – UBND huyện đã cử đoàn đại biểu, đại diện cho Cấp uỷ, Chính quyền và nhân dân huyện nhà vào thăm đơn vị (e209,f308, Quân đoàn 1), chúc mừng, thăm hỏi, động viên tặng quà cho đơn vị và cho số tân binh là con em của huyện nhà nhập ngũ năm 2018 mỗi tân binh 300.000đ.

### **10. Công tác đón nhận quân nhân hoàn thành NVQS.**

Trong năm đã tổ chức đón nhận 162 quân nhân hoàn thành Nghĩa vụ quân sự trở về địa phương bảo đảm chu đáo, trang trọng.

Sau tiếp nhận bàn giao con người và hồ sơ, nhanh chóng hoàn chỉnh mọi thủ tục và đăng ký chuyển số quân nhân xuất ngũ trên vào ngạch dự bị hạng 1 theo đúng quy định của Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên.

Trên đây là những thành tích của cán bộ, chiến sỹ LLVT huyện Nga Sơn đã đạt được trong việc tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ Tuyển quân năm 2018. Huyện uỷ, UBND huyện Nga Sơn đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ CHQS tỉnh Thanh Hoá xét, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng thưởng Bằng khen cho Cán bộ, nhân dân và LLVT huyện Nga Sơn đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ Tuyển quân năm 2018./.

CHỦ TỊCH  
  
Trần Ngọc Quyết

XÁC NHẬN CỦA BỘ CHQS TỈNH THANH HÓA

  
SỞ TỈNH THANH HÓA